

'อสม.'ยโสธรผุด Grab Drug-Grab Book ส่งหนังสือ-ส่งยาถึงบ้านต้านโควิด



จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุข จึงต้องมีการปรับกระบวนการทำงาน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้เหมาะสม เพื่อให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก ในการจัดบริการให้เหมาะสม ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการและได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเครือข่ายบริการสุขภาพ อ.เมืองยโสธร จึงจัดทำแนวทางการให้บริการ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะเดียวกันการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กใน อ.เมืองยโสธร เต็มโตสมวัยไอคิวเกินร้อย ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้ส่งเสริมการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เพราะการอ่าน

เป็นรากฐานของการเรียนรู้และพัฒนาสมอง จึงมอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้เด็กยืมและแลกเปลี่ยนหนังสือที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จึงได้นำหนังสือนิทานเดินทางไปหาเด็กๆ ในชุมชน เพื่อให้มีกิจกรรมทำตอนอยู่บ้าน อีกทั้งหนังสือนิทานยังมีเนื้อหาในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโควิด-19 ให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้เรียนรู้ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.ยโสธร ร่วมกับเครือข่ายอสม.ผุดโครงการ "อสม. Grab Drug-Grab Book" ส่งยาถึงบ้านส่งหนังสือต้านโควิดถึงมือเด็ก ดังนั้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุ่งนางโอง อ.เมือง จ.ยโสธร จึงขานรับนำร่องโครงการ "อสม. Grab Drug-Grab Book" ส่งยาถึงบ้านส่งหนังสือต้านโควิด-19 ถึงมือเด็ก มาปฏิบัติเป็นรูปธรรมแห่งแรกใน จ.ยโสธร

นพ.จักรารุช จุฑาสงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 มีมาตรการการป้องกันโรคระบาดคือต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ดังนั้นเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลยโสธร และลดการแพร่และรับเชื้อโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุข จ.ยโสธร จึงปรับกระบวนการทำงานทางด้านสาธารณสุขทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้เหมาะสมกับช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นอย่างมากในการจัดบริการให้เหมาะสมให้ผู้ป่วยสามารถ



เข้าถึงบริการและได้รับยาอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายบริการสุขภาพจึงจัดทำแนวทางการให้บริการกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ชื่อโครงการดังกล่าว ซึ่งโรงพยาบาลประจำอำเภอจะจัดยาส่งให้กับ รพ.สต.แต่ละแห่ง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นคนนำส่งผู้ป่วย โดยแนวคิดนี้อ้างอิงมาจากระบบขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งจึงนำประยุกต์ใช้กับการส่งยาเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ

นายทองปาน ผุดผ่อง ผอ.รพ.สต.ทุ่งนางอึกกล่าวว่า เพื่อให้ลดความแออัดของกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มสูงอายุและกลุ่มบอบบาง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยทาง รพ.สต.ได้ปรึกษาหารือเพื่อทำโครงการดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงมีงบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการที่ รพ.สต.ทุ่งนางอึก และเงินบริจาครวมทั้งหมด 2,080 บาท ในการซื้อกล่องส่งยา สายรัดกล่อง และสติ๊กเกอร์ติดกล่อง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งนางอึก ส่วน อสม. Grab Drug ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจจิตอาสา

พาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นของตัวเอง

นายทองปานกล่าวเสริมว่า รพ.สต.ทุ่งนางอึก จึงได้นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยมาปรับกระบวนการให้บริการโรคเรื้อรังใน รพ.สต. และเตรียมรับการส่งยาถึงบ้านจาก รพ.ยโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย จึงได้เกิดนวัตกรรมส่งยาถึงบ้าน ต้านโควิด-19 โดย อสม. Grab Drug ในรพ.สต.ทุ่งนางอึก โดยการแยกประเภทผู้ป่วย ดังนี้

1.กลุ่ม ที่ control ได้ ให้รับยาที่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่จัดยาให้และนำส่ง โดย อสม. Grab Drug เพื่อนำส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงบ้าน และ 2.ส่วนกลุ่มที่มี complication ให้มารับบริการที่ รพ.สต.มีการติดตามเยี่ยมโดย อสม. Care giver DM เยี่ยม 2 ครั้ง/เดือน ให้คำแนะนำและประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่บ้าน จะมีการประเมินอาการผิดปกติ ของตัวเองทุกวัน และสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

“ส่วนผลการดำเนินงานผู้รับบริการ ได้รับการส่งมอบยาถึงบ้านจากเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 จำนวน 106 ราย แยกเป็น รับยาจาก คลินิก โรคเรื้อรัง รพ.สต.ทุ่งนางอึก จำนวน 48 ราย และรับยาจากคลินิกโรคเรื้อรัง รพ.ยโสธร จำนวน 58 ราย ผู้ป่วยเรื้อรังที่มี complication ให้มารับบริการที่ รพ.สต.ทุ่งนางอึก จำนวน 13 รายผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการจัดบริการส่งยาถึงบ้าน ต้านโควิด-19 โดย อสม. Grab drug ในระดับดีเยี่ยม”

นางละมุน หุตาศัย อายุ 44 ปี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กล่าวว่า ตนมีความพอใจในการมาร่วมทำงานในโครงการ อสม. Grab drug เพื่อส่งยาดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ปกติพวกตนก็ลงพื้นที่ติดตามผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงในเขตรับผิดชอบทุกครั้งต่อหนึ่งเดือน แต่พอมีโครงการนี้พวกตนก็ยังทำงานตามปกติแต่มีเพิ่มการส่งยาไปให้ผู้ป่วยถึงบ้าน โดยได้รับเสียงตอบรับจากผู้ป่วยในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากสะดวกสบาย อย่างไรก็ตามมีหลายคนถามว่า อสม.กลัวไวรัสโควิดหรือไม่ ตนได้ตอบไปว่ากลัวเหมือนกันแต่พวกตนก็ปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส

นางพนมวรรณ คาคพันธ์ ประธานเครือข่ายอักษ่าน จ.ยโสธร กล่าวว่า สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เครือข่ายอักษ่าน สำนักงานสาธารณสุข จ.ยโสธร สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร และองค์กรอื่นๆ ได้มีแนวคิดในช่วงโควิด-19 จ.ยโสธร ควรหนังสือเข้าไปถึงเด็กๆ ในชนบท จึงออกทุนทรัพย์ในการทำหนังสือ ซึ่ง จ.ยโสธร กำลังทำโครงการ อสม. Grab drug ซึ่งทางเครือข่ายมีแนวคิดนำหนังสือเข้าไปด้วยเป็น Grab Book โดยใช้ชื่อหนังสือว่าฮีโร่เค็งเค็ง อยู่บ้านต้านโควิด เป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กๆ ได้ง่ายเพราะเป็นหนังสือภาพ และมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างใดในการต้านโควิด-19 ซึ่งต่อไปจะมีการระดมทุนเพื่อให้เด็กๆ ใน จ.ยโสธร ได้มีหนังสือไว้อ่าน หรือผู้ปกครองเด็กๆ สนใจสามารถติดต่อได้ที่ รพ.สต.ทั้ง 112 แห่งทั่ว จ.ยโสธร

จ.ยโสธรได้สนับสนุนโครงการ อสม. Grab Drug-Grab Book โดยมอบกล่องส่งยาและหนังสือให้กับ รพ.สต.ทั้ง 112 แห่งทั่ว จ.ยโสธร

สุภชัย จันทร์ศิริ